



www.swu.ac.th



ศูนย์สารสนเทศและประชาสัมพันธ์
0-2649-5000 / 0-2259-7166

มหาวิทยาลัยสุโขทัยวังสุโขทัย

ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

SWU WEEKLY



วันที่ 1 กันยายนของทุกปี
รำลึก 18 ปีการจากไปของ สิบ นาคะเสถียร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยวังสุโขทัย EDUCATION IS GROWTH

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551

ฉบับที่ 0 0 6 3

สื่อวิทยุชุมชนชน กอโรมน.

เขียนชนโพธิ์วิชาลัย



ครบรอบ 33 ปี วันสถาปนา 3 คณะ



คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมใจจัดงานเนื่องในวันสถาปนาคณะครบรอบ 33 ปี โดยแต่ละคณะได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะ และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีประวัติเรียนดีและมีผลงานกิจกรรมเพื่อสังคมดีเด่นในด้านต่างๆ เพื่อเชิดชูยกย่องนิสิตที่ประกอบชื่อเสียงคุณงามความดีมาสู่ตนเอง คณะ และครอบครัว อีกทั้งยังเป็นนิสิตตัวอย่างแก่เพื่อนๆ น้องๆ นิสิตอีกด้วย โอกาสเดียวกันนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้จัดโครงการแสดงผลงานและความรู้ในการเปิดโลกทัศน์ศรัทธาทางด้านวิทยาศาสตร์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ณ ลานอเนกประสงค์ของคณะ เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551

ภาควิชาสันตนาการ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย รศ.ดร. พันธุ์รา ชวัญบูรณาจันทร์ คณบดีคณะพลศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการประกวดศิลปะการต่อสู้ของไทย "กระบี่กระบอง" ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2551 ซึ่งมีโรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร มหานครส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประลองกระบี่กระบอง 7 โรงเรียน เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ณ หอประชุมใหญ่ มศว



50 ปี เกาหลี-ไทย ความสัมพันธ์ ปัจจุบันอนาคต

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พุทธิเมตตะ สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มศว ร่วมงานสัมมนาไทยคดีศึกษา เรื่อง "ปัจจุบัน อนาคต ความสัมพันธ์เกาหลี - ไทย" เฉลิมฉลองความสัมพันธ์เกาหลี - ไทยครบ 50 ปี ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเรติสัน กรุงเทพฯ โดยอธิการบดี มศว กล่าวสุนทรพจน์และรับมอบโล่ จาก Prof. Dr. Kim Hong Koo President of Korean Association of Thai Studies

สื่อวิทยุชุมชน

ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิทยุวิชาลัย นายสมิทธิ เย็นสบาย ประธานศูนย์พัฒนาข้อมูลและสื่อทางเลือกว่าจังหวัดสระแก้ว ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ ให้การต้อนรับ คณะผู้ประกอบการเจ้าของสถานีและสื่อวิทยุชุมชนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 300 สถานี โดยสมาคมสมาชิชาวมวลชนเพื่อความมั่นคง สังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ติดต่อประสานงานขอเช่าเอเย่มชมวิทยุวิชาลัยวิทยุวิชาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนและศึกษาแนวคิดในการจัดตั้งวิทยุวิชาลัยแห่งนี้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องต่อการดำรงอยู่และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อเท็จจริงของสถานีออกสู่การรับรู้ของสังคมอย่างถูกต้อง เมื่อ 7 สิงหาคม 2551

โอกาสนี้ ผศ.อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มศว กล่าวให้การต้อนรับแก่คณะสื่อวิทยุชุมชนภายใต้สังกัดของวิทยุ กอ.รมน. มีใจความสำคัญว่า 'ผมในนามของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจ เดินทางมาเยี่ยมชมวิทยุวิชาลัยในวันนี้ วิทยุวิชาลัยนี้หวังให้เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาที่จะนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติได้จริง เพราะเป็นวิทยาลัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีความภาคภูมิใจที่สถานที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรวิทยุวิชาลัยพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาศึกษาพัฒนาศึกษาศาสตร์ เมื่อ 2529 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสำนักในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยและการที่พระองค์ ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปยังถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกคนเห็นแล้วว่าเป็นหนทางอยู่รอดเป็นจริง หวังว่าท่านจะได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตตามที่ต่างๆ ไม่เฉพาะที่นี่ อาจจะต้องถิ่นที่ตนเองก็เป็นสื่อด้วยเช่นกัน ผมขอยืนยันว่า กว่าที่วิทยุวิชาลัยวิทยุวิชาลัยจะมาถึงวันนี้ได้มีปัญหาอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนทำให้เกิดเป็นวิทยุวิชาลัยได้ ซึ่งในปีหน้าก็จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแล้ว นิสิตที่จบจากวิทยุวิชาลัยวิทยุวิชาลัยจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หวังว่าที่นี่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่ส่งผลหรือขยายผลให้เกิดการเริ่มต้นในสถาบันการศึกษาอื่นๆ อย่างเป็นจริง'

เช่นเดียวกับนายภมรพล เจริญสุข ผู้จัดการสถานีวิทยุท้องถิ่นเพื่อความมั่นคง 'วงน้อยเจดีโอ' จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หนึ่งในคณะกล่าวว่าตนเองรู้สึกดีใจที่ได้มาเห็นวิทยุวิชาลัยในวันนี้ เพราะขณะนี้เรื่องปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายสำนึกและเห็นแล้วว่าเป็นทางรอดของสังคมประเทศไทย ลำพังเพียงชีวิตเราถ้าใช้ชีวิตแบบพอเพียงเราก็จะไม่เดือดร้อน ได้รู้ได้เห็นแล้วก็จะเข้าใจ นำไปพูดถ่ายทอดบอกต่อได้ถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน เป็นสิ่งที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพูดเรื่องราวเศรษฐกิจพอเพียงในคลื่นวิทยุให้ได้ลึกซึ้งขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เห็นได้พิสูจน์ได้แล้วจากกรณีที่มาวิทยาลัยได้จัดตั้งวิทยุวิชาลัยขึ้น

วิทยาลัยวิทยุวิชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 61 ไร่ ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้รับการกล่าวขานชื่นชมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นวิทยาลัยต้นแบบของการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาจัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานศึกษาต้นแบบในการผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกรับใช้สังคมชุมชนด้วยหลักพอเพียง ในการที่จะก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาและผลิตบัณฑิตในลักษณะดังกล่าวนี้ขึ้นในที่ต่อไป

อยากเห็น ปลัดฯ.ใหม่แบบเบี่ยงอย่าให้ระบบราชการกลืน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ศ.ดร.วิฑูรย์ ตั้งเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว กล่าวถึงที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 11 จำนวน 3 ราย ได้แก่ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดศธ.เป็นปลัด ศธ. รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) และนายเฉลิมชัย อปสูสิมาวัชร ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา (กอศ.)ว่า ในส่วนของ รศ.ดร.ธงทอง จันทรางศุนั้น แม้จะเป็นคนหนึ่งที่มืบทบทางการศึกษาอยู่บ้าง แต่อย่าลืมว่าจุดอ่อนของสกศ.ก็คือการทำงานเชิงนโยบาย เชิงแนวคิด ออกสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ที่ผ่านๆ มาเราเห็น สกศ. ทำงานเชิงนโยบายมากแต่เมื่อหันไปมองดูภาคปฏิบัติแล้วไม่ค่อยจะเกิดผลสักเท่าไร โจทย์สำคัญของคนที่เข้ามารับตำแหน่ง สกศ. ก็คือ ทำอย่างไรให้แนวคิดแนวนโยบายเหล่านั้น นำสู่ภาคปฏิบัติให้ได้ ในส่วนที่ สกศ. ผลงานออกสู่ภาคปฏิบัติได้ยากนั้น เป็นเพราะระบบราชการเองที่ถือเป็นอุปสรรคในการทำงาน ระเบียบ วินัย กฎข้อบังคับต่างๆ สิ่งเหล่านี้ อาจทำให้การปฏิบัติไม่เป็นผล แม้แต่ พ.ร.บ. การศึกษาปี 42 มาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับการผลักดันลงสู่ภาคปฏิบัติเท่าที่ควร ผมอยากเห็น สกศ. ทำงานเชิงรุกให้มากกว่านี้'

ศ.ดร.วิฑูรย์ กล่าวว่า ในส่วนของ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เคยทำงานร่วมกันมานานแล้ว เท่าที่ได้ทำงานร่วมกันมาเมื่อ 7 - 8 ปีก่อน ถือเป็นคณะที่มีความคิดทางด้านการศึกษาดีมากคนหนึ่ง กล่าวคือกล้าทำ แต่ตอนนั้นผมไม่รู้ว่ ดร.ชินภัทร เปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไรก็ตามการมานั่งในตำแหน่งปลัด

มศว เปิดรับตรงแล้ว ปีการศึกษา 2552 รับ 2,000 คน

มศว เปิดรับตรงแล้ว ปีการศึกษา 2552 รับ 2,000 คน รับน.ร. ม.ปลาย เก่งและดี ย้ำ อดลักษณะ 8 ประการ

ศ.ดร.วิฑูรย์ ตั้งเจริญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ทางมศว มีกำหนดสอบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 12 คณะ 2 วิทยาลัย คือ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พลศึกษา วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน และวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ระหว่างวันที่ 18 ส.ค. - 26 ก.ย. 2551 โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ <http://admission.swu.ac.th> สำหรับสอบตรงประเภทโควตา นักกีฬา นั้น จะเริ่มสมัคร บัดนี้ - 12 ก.ย. 2551 ส่วนจำนวน การรับตรงของ มศว ในปีการศึกษา 2552 จะรับ ประมาณ 2,000 คน 'อยากแนะนำนักเรียน ที่ตั้งใจสอบตรงกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึง มศว ว่าควรจะมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ตัวเองสนใจอยากเข้าเรียน ว่าเขามีวิธีการรับนิสิตอย่างไร เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของตัวเอง ดังนั้นการรับตรงของแต่ละมหาวิทยาลัยจะไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะของ มศว นั้น นอกจากจะเน้นความรู้เฉพาะทางแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ เราต้องการคนดีเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่ง

มศว จะเน้นอัตลักษณ์ 8 ประการ คือ คิดเป็น ทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิต อดทน งานด้วยบุคลิกและพร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ สิ่งที่เราเน้นก็คือสาขา แต่สาขาต้องได้คนที่มีความรู้ความสามารถมาเข้าเรียนจริงๆ อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นเรื่องสำคัญ ความเก่งอย่างเดียวไม่ได้ทำให้คนประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างจริงต้องผสมผสานเข้าด้วยกัน'

ศ.ดร.วิฑูรย์ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ มศว กำลังปรับหลักสูตรวิชาบูรณาการ ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่นิสิตใหม่ทุกคนต้องเรียนการปรับหลักสูตรครั้งนี้จะเน้นการบูรณาการศาสตร์เพื่อเข้าสู่ชุมชนมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำงานด้านวิชาการแต่เราก็ไม่ทอดทิ้งชุมชน ขณะนี้งานรับนิสิตใหม่ที่อยู่ในความดูแลของกองบริการการศึกษา กำลังปรับบทบาทตัวเองเป็นศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต โดยจะทำงานประสานร่วมมือกับสำนักทดสอบทางการศึกษา มศว ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนตัวเองทำงานเชิงรุกมากขึ้นและต้องทำงานตลอดทั้งปี เพื่อตอบสนองต่อมาสมัครเข้าเรียนให้มากขึ้น จะมารอรับสมัครเด็กเข้าเรียนในฤดูทดสอบไม่ได้อีกแล้ว เมื่องานรับนิสิตใหม่ ปรับเปลี่ยนตัวเองบทบาทและหน้าที่ตลอดถึงภาระงานที่มากขึ้น เจ้าหน้าที่บุคลากรจึงต้องปรับทัศนคติในการทำงานเชิงรุกให้มากขึ้นด้วย

ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร เลิกแผนการเรียนวิทย์-ศิลป์

นายพลศักดิ์ เทศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่าโรงเรียนได้สร้างอาคารเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเรียนการสอนด้านนวัตกรรมและภาษา โดยได้รับชื่อพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยตั้งใจอยากให้อาคารหลังนี้สร้างประโยชน์เพื่อชุมชนทางการศึกษา ซึ่งเน้น 4 ส่วนคือ นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนทางการศึกษา และ มศว สนใจร่วมสมทบทุนการศึกษาได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โทร.0-2649-5000 ต่อ 110

อนาคตสาธิต มศว ประสานมิตร จะสร้างโรงเรียนทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง โรงเรียนเด็กอัจฉริยะ โรงเรียนทางภาษาเพื่ออาชีพ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ โรงเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศูนย์ภาษาเพื่อเราจะได้ตอบใจตรงกับความต้องการของเด็กมากขึ้น เมื่อเรามีโรงเรียนเล็กๆ เหล่านี้'

ผู้อำนวยการ ร.ร.สาธิต กล่าวอีกว่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จะไม่แบ่งสายการเรียนออกเป็นสายวิทย์และสายศิลป์แต่จะจัดการเรียนการสอนเป็นวิชาเอก เพราะการเรียนโดยเน้นวิชาเอกที่เด็กอยากเรียนเด็กสนใจ เชื่อว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ มากกว่าที่จะแบ่งการเรียนออกเป็นสายวิทย์ สายศิลป์ เด็กจะมีความชำนาญเฉพาะทางแต่การที่เด็กได้เรียนในสิ่งที่อยากเรียนก็จะเรียนอย่างมีความสุข เราจะเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัย ผึกงานและใช้ประโยชน์จะสร้างและพัฒนาเด็กให้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิตซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา

สนใจเข้าร่วมสมทบทุนการศึกษาได้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 110

ศธ. ต้องมีความเข้มแข็งให้มากพอ มิฉะนั้น จะถูกคุกคามด้วยระบบราชการซึ่งมีข้อจำกัด ทำให้คนบางคนถูกกลืน หากคนๆ นั้นไม่เข้มแข็งมากพอ



▪ **คิด - คมวาทกรรม**

◀ **วีรณ ตั้งเจริญ**

“เราต้องสร้างภาวะผู้นำหรือติดปีกภาวะผู้นำให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกคน เพื่อให้ทุกคนพร้อมที่จะสร้างงาน ตัดสินใจ สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ อย่างถ่วงหนัก”

พระราชนิพนธ์

ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง (ALWAYS ROAMING WITH A HUNGRY HEART)

ในโอกาสเสด็จฯ เสด็จนิเทศการถ่ายภาพด้วย มีพระหัตถ์จำนวน 230 ภาพ ซึ่งทรงฉายขณะเสด็จฯ เยือนประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก ระหว่างปี 2547 - ปัจจุบัน อาทิ สหรัฐอเมริกา อิตาลี ออสเตรเลีย เยอรมนี จอร์แดน จีน ฮิปปี้ เวเนซุเอลา อินเดีย ฯลฯ รวมถึงประเทศไทย

ทรงบรรยายถึงที่มาของภาพถ่ายมีพระหัตถ์บางส่วน พระราชทานแก่ผู้มาเฝ้าฯ ว่าทรงยินดีที่ได้จัดแสดงนิทรรศการอีกครั้ง และทรงระลึกถึงนายสุรพันธ์ โอสธานุเคราะห์ (เสียชีวิตแล้ว) ที่ถวายกำลังพระราชหฤทัยเสมอมา



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งด้วยพระอารมณ์ขันว่าหลังจากเคยจัด 2-3 ครั้งแล้ว มีพระราชดำริว่าเป็นช่างภาพใหญ่แล้วควรทรงเรียนถ่ายภาพอย่างจริงจัง แต่มีได้ทรงเรียน ตั้งพระราชหฤทัยทรงพระอักษรคู่มือถ่ายภาพอย่างละเอียด ก็ยังมีได้ทรงทำ แต่ทรงมีเทคนิคส่วนพระองค์คือตั้งไฟสไลด์ภาพขนาดใหญ่ เมื่อขยายจะได้ไม่มีปัญหา อีกทั้งต้องทรงสู้กับความกดดันเวลาฉายรูปเพราะเวลาทรงยกกล้องขึ้นมักมีคนกรูมาบังตลอด จึงต้องทรงล่อหลอกด้วยการยกกล้องไปด้านอื่น เมื่อคนกรูไปด้านนั้นแล้ว จึงทรงหันกลับมาฉายรูป เดิมจะตั้งชื่องานว่า หัวรั้นจับจ่าย แต่คิดว่าดูไม่ดี จึงเปลี่ยนเป็นชื่อนี้แทน เป็นการเคลื่อนที่ไปอย่างไม่หยุดยั้ง ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละประเทศที่มีผู้เยือน โดยใช้ภาพเป็นเครื่องมือในการบันทึก หากเป็นสมัยก่อนต้องจำแล้วบอกให้คนสเก็ตช์ภาพตามซึ่งอาจไม่เหมือน เมื่อเร็ว ๆ นี้ไปเปิดนิทรรศการที่ร้านภูฟ้าผสมผสานตั้งใจวาดภาพไว้ แต่คนส่วนใหญ่กลับเห็นเป็นแพะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งอีกว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคยรับสั่งถามเรื่องจุดมุ่งหมายของชีวิต กราบบังคมทูลว่าพระราชประสงค์เดินทางสู่โลกกว้างไกล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ



รับสั่งว่าผิด ควรอยากช่วยเหลือผู้คนมากกว่า ซึ่งตอนนั้นไม่ได้ทูลตอบเพิ่มเติมว่า พระราชประสงค์เดินทางแบบขามูไร พเนจรพระราชทานความช่วยเหลือผู้คน ได้ทั้งงานและได้ท่องเที่ยวในคราวเดียว

จากนั้นทรงบรรยายภาพถ่ายมีพระหัตถ์บางส่วนที่จัดแสดง อาทิ ภาพ คราวที่แล้วซึ่งมีผู้ชมนิทรรศการภาพถ่ายมีพระหัตถ์แล้วนำกล้องมาถ่ายภาพ รับสั่งว่าส่วนใหญ่ในห้างมักติดป้ายห้ามนำสัตว์เข้าหรือมีป้ายห้ามถ่ายภาพ แต่ในงานของพระองค์ ทรงติดป้ายว่าขอเชิญถ่ายตามสบาย ส่วนภาพเยี่ยมเมฆ ทรงฉายขณะประทับรถยนต์พระที่นั่ง มีทรงทราบบว่าเป็นปราสาทหรือไม่ ทรงแนะนำเทคนิคว่าต้องชะงักดูด้านหน้ารถก่อนว่ามีอะไร จะได้เตรียมกล้องถ่ายได้ทัน เคยมีคนกราบบังคมทูลถามว่าเหตุใดต้องทรงกล้อง 3 กล้อง รับสั่งว่าเมื่อผ่านหมดเพราะทรงเปิดกล้องตลอดเวลาพระราชประสงค์ฉายอะไรจะได้กดทันทีไม่ต้องเปิดเปิดเดียวไม่ทันภาพ



▪ **บุคลิก**

◀ ผู้แต่ง/แปล : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงบรรยายภาพแต่ละภาพอย่างสนุกกว่า แมงป่อง ทรงพบระหว่างพระดำเนินออกกำลังพระวรกาย แมงป่องชูหางขึ้น ทรงฉายรูปไว้แต่ไม่ชัด จะฉายอีกก็เกรงว่าจะกระโดดใส่ เพราะมีทรงทราบบว่าแมงป่องกระโดดได้หรือไม่ จึงไม่ทรงฉายต่อ, ในราตรี ภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้เด็กเรียนรู้วัฒนธรรมรำโนราห์ ภายหลังมีการผสมผสานจังหวะหมอลำซึ่ง, เรือนจำ ัญญบุรี เป็นภาพเดียวที่ ทรงฉายในเรือนจำเป็นช่วง เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการนำคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยเหลือ ในการสร้างอาชีพเพิ่มความรู้ให้ผู้ต้องขังไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ เป็นการรอคอยไปสู่อิสรภาพ

ทรงพบกิ้งกือขณะพระดำเนินออกกำลังพระวรกายเพื่อมิให้เหยียบ จึงทรงใช้วิธีนับกิ้งกือแทนว่ามีกี่ตัว และทรงเขียนให้ชัดเจนวงกลมสวยงาม, ภาพเกือบถึงขั้วโลก เป็นภาพที่ระลึกเนื่องจากการบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินนี้แล้ว, ภาพนางขมวด มีทรงทราบบว่าเป็นนางสนมหรือหญิงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลถามแล้วมีทรงทราบบ ทราบบแต่ว่าเป็นหลานคุณทองแดง, การ์ดสุขสันต์วันเกิด เป็นการ์ดวันเกิดทรงประดิษฐ์เอง, ภาพเงาตัว ทรงฉายเงาพระองค์เอง และสิงห์-ใหม่ ภาพทรงฉายขณะคุณใหม่ เจนเชน ทำท่าเลียนแบบสิงห์ที่อินเดีย เป็นต้น เมื่อทรงบรรยายจบแล้ว เสด็จฯ ยัง ชั้น 9 ของอาคารซึ่งเป็นบริเวณที่จัดแสดงนิทรรศการ ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ทรงกดชัตเตอร์กล้องถ่ายภาพเปิดนิทรรศการ ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรภายในนิทรรศการซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายมีพระหัตถ์เรียงตามปี และทรงจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายมีพระหัตถ์ ซึ่งมีผู้สนใจซื้อจำนวนมาก จัดพิมพ์ทั้งสิ้น 5,000 เล่มๆ ละ 900 บาท รายได้จากการจำหน่ายรวมกับรายได้จากการประมูลภาพถ่ายมีพระหัตถ์ที่พระราชทานจำนวน 20 ภาพจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดย เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง "Always Roaming with a Hungry Heart" มีจำนวนภาพจัดแสดง 230 ภาพ เป็นภาพที่ทรงบันทึกในระหว่างเสด็จฯ เยือนประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศทั่วโลก ในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม 2551 ได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา อินชาน สหราชอาณาจักร อิตาลี ลาว ออสเตรเลีย เยอรมนี กัมพูชา นิวซีแลนด์ จอร์แดน สวีเดน ญี่ปุ่น เวเนซุเอลา ฮิปปี้ สิงคโปร์ อินเดีย ฝรั่งเศส จีน กานา และสหรัฐอเมริกา

ภาพถ่ายมีพระหัตถ์แต่ละภาพล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพของพระองค์อย่างมีศิลปะและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา

ศักราช

คำว่า ศักราช (อ่านว่า สัก-กะ-หฺราด) หมายถึง อายุเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นที่หมายเหตุการณ์สำคัญ เรียงลำดับกันเป็นปี ๆ ไป เช่น พุทธศักราช ๑, พุทธศักราช ๒, พุทธศักราช ๓.

ศักราชสำคัญๆ มีหลายศักราช ประเทศทางตะวันตกใช้คริสต์ศักราช. ไทยเราเคยใช้

▪ **อ่าน-เขียน-เรียนภาษา** ▶ **อนุชญาภา "สุรภาพไทย"**

มหาศักราชและจุลศักราช ปัจจุบันใช้พุทธศักราช. ถ้าต้องการเปลี่ยนคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราชจะต้องบวกด้วย ๕๔๓. ถ้าต้องการเปลี่ยนมหาศักราชเป็นพุทธศักราช จะต้องบวกด้วย ๖๒๑ และถ้าต้องการเปลี่ยนจุลศักราช เป็นพุทธศักราช จะต้องบวกด้วย ๑๑๘๑ คำว่า ศักราช มีความหมายโดยปริยายว่า ช่วงเวลาซึ่งเริ่มต้นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตบุคคล เช่น เขาเริ่มศักราชของการทำงานหลังจากเรียนหนังสือจบ

▪ ออนไลน์ ✎ หนังสือพิมพ์คอมพิวเตอร์

โต๊ะข่าว มศว

Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 42 นิสิต มศว อนุรักษ์และเครื่องประดับ เพชรโอบเบรนด์

"สยามธाराวัลค์"

นิสิตสาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เตรียมนำเสนอผลงานเครื่องประดับภายใต้แบรนด์ Saim Tharawan : สยามธाराวัลค์ จัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 42 ณ อิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี บูธ 37A,38A ระหว่างวันที่ 11-15 กันยายน 2551



สยามธाराวัลค์ เครื่องประดับที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความสวยงามตามกาลเวลาของเปลือกไม้ ผสมผสานกับความพลิ้วไหวของสายน้ำที่ไม่เคยหยุดนิ่งถ่ายทอดผ่านเทคนิคโมกูเมกาน่า (Mokume Gane) จึงเกิดผลงานเครื่องประดับที่ทรงคุณค่าทางศิลปะ เปรียบเสมือนประสบการณ์ของนิสิตสาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) ที่สั่งสมมาประกอบกรสร้างสรรคผลงานแนวใหม่อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเป็นแบรนด์ของนิสิตสาขาวัสดุศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในงานนี้ นำเสนอเครื่องประดับจากเทคนิคโมกูเมกาน่า ซึ่งเป็นเทคนิคจากการทำดาบซามูไรของญี่ปุ่นเมื่อประมาณ 300 - 400 ปีมาแล้ว เทคนิคดังกล่าวต้องขึ้นรูปด้วยการตีเข้าไปซ้ำมาหลายครั้ง จนดาบนั้นมีความบางและคมกริบราวใบมีดโกน เรียกว่าการทำโมกูเมกาน่า

โลหะที่เป็นลายไม้ อัญมณีเครื่องประดับที่พวกเรานิเทศในสาขานี้ร่วมกันคิดจึงมีความโดดเด่นและสวยงาม ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ชมงาน โดยภายในงานจะมีจัดแสดงและจำหน่ายผลงานเครื่องประดับที่ทำด้วยเทคนิคโมกูเมกาน่า คือ นาฬิกา และกระดุมข้อมือเสื้อเชิ้ตของชาย (cufflink) แต่ละชิ้นมีจำนวนจำกัด

นิสิตฝ่ายประสานงานการจัดกิจกรรมดังกล่าว กล่าวไว้ว่า "ถึงเวลาแล้วที่จะทำลายประสาทรับรู้ของผู้คนด้วยการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับแนวใหม่ออกสู่สายตาสาธารณชน ภายใต้แบรนด์ Saim Tharawan หรือ สยามธाराวัลค์

โมกูเมกาน่า เป็นคำมาจากภาษาญี่ปุ่น หมายถึง ลายของเนื้อไม้ ส่วนกาน่า หมายถึง โลหะ เมื่อนำคำโมกูเมมารวมกับกาน่าจึงหมายถึงไม้ที่มีองค์ประกอบเป็นโลหะหรือ

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายทัศนชัย ดั่งเทียน โทร. 08-1647-6571 หรือ นางสาวพิมพ์พรรณ วรรณัฐนุสร 08-7408-0635

สถาบันวัฒนธรรมศิลปะ: จัดโครงการวัฒนธรรม "ตัวคน คน มศว"

สถาบันวัฒนธรรมศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการวัฒนธรรม : การสร้างจิตสำนึกต่อองค์กร "ตัวคน คน มศว" ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2551 ระหว่างเวลา 12.15 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมวิมล อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของนิสิตต่อองค์กรให้เกิดความภาคภูมิใจ และสามารถเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจนั้น ออกไปอย่างกว้างขวางได้ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

Calendar WEEKLY

- วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551**
พิธี: ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ้วยคววนววิทยของศิริราชภัฏจันทรเกษมวิทยาเขตศรีนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
- วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2551**
สิ้น: ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกงานของ UNESCO ที่อปรปฐม 1 นคร ปราณมิตร
- วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2551**
พิธี: ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ้วยคววนววิทยของศิริราชภัฏจันทรเกษมวิทยาเขตศรีนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
- วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551**
พิธี: ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ้วยคววนววิทยของศิริราชภัฏจันทรเกษมวิทยาเขตศรีนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์
- วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2551**
สิ้น: ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝึกงานของ UNESCO ที่อปรปฐม 1 นคร ปราณมิตร
- วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551**
อบ: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับบุคลากรทั่วไป) ทางการมนุษยศาสตร์ นคร ปราณมิตร
- วันอังคารที่ 2 กันยายน 2551**
พิธี: เปิดตัวงาน IT สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 โดย อธิการบดี (CIO)



ทุกศตวรรษวิวัฒนาการ สืบเนื่อง ประธานมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานเปิดงานโครงการสัมมนาฝึกงานของ UNESCO ที่อปรปฐม 1 นคร ปราณมิตร



ดร.ส.ธาดา สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมบรรณารักษ์ใช้โปรแกรม EndNote ให้กับอาจารย์บัณฑิตศึกษา ชั้น 1 โดยวิทยากรพิเศษ คุณอภิชัย สีลาชาติ ณ สำนักหอสมุด มศว เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551



อ.อารีย์ พากุลสินธยา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว เป็นประธานมอบโล่ให้วิทยากรวิเทศมนตรี ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ออกลาด



โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝ่ายมัธยม) จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญเมื่อการศึกษา โดยนักเรียนชั้นมัธยม ได้ออกแบบคำขวัญในแง่ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม และสืบสานวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์ประเพณี โอกาสได้รับเกียรติจาก อ.กิตติกรรณ์ นนทบุรี จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินคำขวัญ

อิมพัลส์ ออบม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการศึกษา เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยการศึกษาในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในหัวข้อ "การพัฒนาเอกสารการสอนแบบดิจิทัล (e-book)" สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2649-5059 **ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ปี 2551 ครั้งที่ 1 ณ ฝ่ายวิจัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 1 กันยายน 2551 IT สัมพันธ์ ครั้งที่ 6**

สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุดกลาง และสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม IT สัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2551 ณ ห้อง 102 และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมียุติประสงค์เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลการดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานทั้ง 3 หน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับทราบและเห็นประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและคุณค่าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับประชาคม มศว โดยเฉพาะกับบัณฑิตที่จบออกไปเป็นประโยชน์กับสังคมนิสิตที่มาร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียน กิจกรรมได้ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "ศรีนครินทร์วิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะจัดงานประชุม "ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ" ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2551 ในการนี้มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวทั้งการบรรยาย หรือโปสเตอร์ หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 15 กันยายน 2551

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL
ทุกวัน เวลา 12.30 - 13.30 น.

ขณะนี้ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้มีช่องทางเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ภายใน มศว ผ่านสื่อโทรทัศน์ SWU Channel และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly (หนังสือพิมพ์ข่าวรายสัปดาห์) มศว บล็อกหน้าเว็บ (วารสารรายเดือน) มศว ชูชน (วารสารราย 2 เดือน) มศว โลกทัศน์ (วารสารราย 3 เดือน) และป้ายตัวอักษรไฟวิ่ง ติดต่ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร. 5668 หรือ 02-259-7166

ติดต่อลงโฆษณาและลงข่าวประชาสัมพันธ์
ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มศว
โทร 0-2649-5000 ต่อ 5666 หรือ 0-2259-7166

จัดทำโดย ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ